

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินตปท., ปัจจัยหนี้ยุโรปยังชี้นำตลาด

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ หลังความไม่แน่นอนในการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรป ยังเป็นปัจจัยหลักที่ชี้นำความเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่างๆ ในช่วงนี้

*ยูโรทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันที่ตลาดเอเชีย แต่ก็อยู่ใกล้จุดต่ำสุดของกรอบซื้อขายในเดือนนี้ ขณะที่รัฐบาลใหม่อิตาลีและกรีซ ไม่สามารถคลายความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยุโรปโซนได้

*ยูโรฟื้นตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะที่การเปลี่ยนแปลงผู้นำของอิตาลีและกรีซ ได้คลายความวิตกเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมือง และทำให้เกิดความหวังต่อความคืบหน้าในการจัดการกับปัญหาหนี้

*แต่ความหวังดังกล่าว ลดระดับลงเมื่อพันธมิตรรัฐบาลของอิตาลีและสเปนเผชิญกับแรงขายระลอกใหม่เมื่อวานนี้

*อิตาลีจ่ายผลตอบแทนในระดับสูงสุด นับตั้งแต่เริ่มใช้สกุลเงินยูโร ในการขายพันธบัตรประเภท 5 ปี วานนี้ ซึ่งเป็นเพียง 1 วัน หลังนายมาริโอ มอนติ อดีตกรรมการยุโรป เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

*กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า นายวิทโทริโอ กริลลี อธิบดีคลังของอิตาลี กำลังพิจารณาการลาออก เพื่อไปทำงานในภาคเอกชนกับเจ.พี. มอร์แกน นั้น ได้เพิ่มความวิตกให้กับยูโร

*ขณะที่ในกรีซนั้น นายกรัฐมนตรีลูคัส ปาปาเดมอส จะต้องชนะการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลของเขาในวันพุธนี้ ก่อนการประชุมรวม.คลังยุโรปโซนที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ยังมีความไม่แน่นอนว่า กรีซจะได้รับเงินช่วยเหลืองวดต่อไปหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.776 บาท

*08.35 บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.78/80 จาก 30.72/78 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.76/83 จาก 30.75/77 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.00/03 จาก 77.12 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3624/25 จาก 1.3634 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ยังน่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบไปก่อน เพราะด้วยตัวเอง ก็ยัง swing ตามข่าวดีข่าวร้าย ที่เข้ามาตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าจะมี direction ชัดเจน" ดีลเลอร์กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าลงตามทิศทางสกุลเงินและตลาดหุ้นในต่างประเทศ หลังตลาดยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอน ในการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรป ซึ่งมีข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ สลับเข้ามาในตลาดอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์ มองว่า เงินบาทวันนี้จะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างนัก โดยให้แนวรับไว้ที่ 30.85 และแนวต้านที่ 30.75